

DIỄN VĂN KHAI MẠC
Kỳ họp thứ Mười (bất thường) HĐND huyện khóa XI
Ngày 16/4/2019

Thưa quý vị đại biểu HĐND huyện cùng các vị khách mời tham dự kỳ họp!

Hôm nay, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 chúng ta tổ chức Kỳ họp thứ Mười là kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND huyện theo quy định của Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Trước tiên Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân huyện, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý tham dự kỳ họp, chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc kỳ họp của chúng ta hoàn thành nội dung chương trình với chất lượng cao nhất.

Thưa quý vị!

Theo chương trình, tại Kỳ họp này Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét, quyết định các nội dung sau:

Một là, ban hành Nghị quyết giải thể hai cơ quan là Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tư Pháp huyện, để triển khai thực hiện Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện và sát nhập Phòng Tư pháp huyện thành một cơ quan mới là Văn phòng huyện Côn Đảo, đã được Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định 988-QĐ/TU ngày 11/3/2019. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của địa phương thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 19/3/2018 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Hai là, trên cơ sở đó HĐND huyện sẽ tiến hành bầu cử miễn nhiệm, bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện.

Ba là, HĐND huyện giám sát tại kỳ họp về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 03/8/2018 của HĐND huyện về việc thực hiện thí điểm chủ trương “Cha mẹ học sinh đóng góp một phần để chi trả học đồng thuê giáo viên trực tiếp giảng dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non

năm học 2018 - 2019 khi thiếu hụt số lượng người làm việc tối thiểu do số trẻ đến trường tăng” sau một năm học 2018-2019. Nghị quyết này của HĐND huyện đã giải quyết được yêu cầu bức thiết của cấp học mầm non trước tình cảnh khi trẻ đến trường mà không đủ biên chế giáo viên chăm sóc, giảng dạy. Đồng thời, đã thể hiện được sự quan tâm rất sâu sát, chu đáo của Huyện ủy, của Hội đồng nhân dân huyện, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, đã giúp cho ngành giáo dục, đặc biệt là cấp mầm non có hướng tìm ra giải pháp thực hiện xã hội hóa, tự chủ tài chính một phần theo tinh thần Nghị quyết Trung ương và của Tỉnh về tăng cường tự chủ tài chính và xã hội hóa giáo dục. Qua giám sát, sẽ đánh giá toàn bộ những mặt tích cực và những khó khăn, vướng mắc qua 01 năm học 2018-2019 triển khai thực hiện Nghị quyết, Kỳ họp chúng ta sẽ ban hành Nghị quyết xác nhận kết quả thực hiện và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Bốn là, Kỳ họp xem xét về Đề án tổ chức sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo: hiện có 10 khu dân cư với 41 Tổ dân cư, có sự khác biệt về diện tích, quy mô dân số không đồng đều. Theo Quyết định thành lập khu dân cư vào năm 2001 thì đường ranh giới của một số khu dân cư chưa theo điểm tọa độ mà tính theo độ cao (độ cao 25), diện tích tự nhiên chưa bao gồm đất Vườn quốc gia, hiện tại huyện có nhiều tuyến đường được nâng cấp, mở rộng và xây mới nên cần phải sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư lại để đáp ứng yêu cầu khách quan, phù hợp với khả năng quản lý của các khu dân cư cũng như sự phát triển chung của huyện.

Đồng thời, với quan điểm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp huyện nên UBND tỉnh đã cho chủ trương tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng quy mô các khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn huyện và khuyến khích việc sắp xếp, sáp nhập khu dân cư. Đây là vấn đề thực sự cần thiết, phù hợp với Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu quản lý hiện nay và Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 19/3/2018 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thưa các vị đại biểu, khách quý!

Bốn nội dung mà Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển chung của huyện cũng như đáp ứng yêu cầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Côn Đảo. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ và đúng luật. Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trên cơ sở đó để HĐND huyện xem xét và quyết định; bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố Khai mạc kỳ họp bất thường thứ Mười của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.